



SELLER: VIET THANH VIET NAM CO., LTD.

CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH VIỆT NAM

TAX CODE: 0105171475 TEL: 0243 875 1872

Ha Noi office Add: No.1205; 17-2 Building, Sai Dong New Urban Area,  
Long Bien Dist., Ha Noi City Viet Nam

HOTLINE: 0983126918 Email: [nguyentrang021083@gmail.com](mailto:nguyentrang021083@gmail.com)



## Phân biệt Công nghệ in Full Rotary Flexo và Intermittent Letterpress ra sao?



(Hình ảnh máy in Flexo tốc độ cao  
Full Rotary Flexo)



(Hình ảnh máy in letter press  
Intermittent Letterpress)

1. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất là máy in Flexo **dùng trục Anilox**, chính điều này tạo ra sự khác biệt lớn về độ ổn định màu sắc trong suốt quá trình in hoặc các tái in lại sau này ( còn Letterpress sẽ điều chỉnh mực trên máng mực và giữa các con lăn khiến cho người vận hành phải mất nhiều thời gian, nguyên liệu và công sức hơn nhiều)



(Hình ảnh trục anilox trên máy in flexo)



(Hình ảnh con lăn trên máy in letter press)

2. Ngoài ra máy Full Rotary Flexo truyền thống thường chạy tốc độ nhanh ( trên dưới 100mét/phút) do máy chạy quay tròn liên tục, đây chính ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của dòng máy này do máy chạy liên tục nên bắt buộc phải thay trục dán bản và bước chạy phải theo bội số của số răng. Điều này dẫn đến việc người sử dụng phải đầu tư rất nhiều trục dán bản và gặp khó khăn trong việc điều chỉnh kích thước bản in.

Nhưng dòng Intermittent Letterpress chạy giật lại nên không phải đầu tư trực dán bản, không cần lo nghĩ đến kích thước bản in chỉ cần bản in trong phạm vi bước nhảy cho phép là tùy ý có thể in được. Đây chính là đặc điểm quyết định lớn nhất cho khách hàng trong việc lựa chọn công nghệ in nào vì nếu như Flexo chỉ phù hợp với các đơn in lớn, số lượng nhiều thì máy Letterpress rất phù hợp với các đơn in vừa và nhỏ.

3. Ngoài ra hai công nghệ in này còn khác nhau về độ dày bản in, độ loãng mực in ... và một vài đặc điểm khác tuy nhiên các đặc điểm còn lại không thực sự nổi bật.

Chính vì vậy mà thị trường đang ngóng chờ dòng máy nào **vừa tích hợp được độ ổn định màu của công nghệ in Flexo vừa đáp ứng được đơn hàng in vừa và nhỏ**. Để giải quyết “nỗi đau” này của khách hàng Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam đã đưa đến thị trường dòng **Máy Intermittent Flexo**. (hay còn gọi là máy Flexo chạy giật bước) Với công nghệ này khách hàng đã yên tâm trong việc đảm bảo độ ổn định màu sắc trong suốt đơn hàng và các lần in hàng khác nhau mà cũng không phải đau đầu về việc chưa có trực in phải chờ mua, chi thêm tiền để mua trực in, đơn hàng nhỏ không đủ chi phí để đầu tư trực in ...vv



(Hình ảnh Máy Intermittent Flexo)

Hi vọng rằng với sự ra đời của dòng máy này Công ty Việt Thành sẽ đưa đến thị trường in ấn tem nhãn Việt Nam thêm một lựa chọn đầu tư hữu ích. Và Chúng tôi sẽ luôn “ Cùng Khách hàng Phát triển “

Cảm ơn Quý Khách Hàng đã Tin tưởng và Ủng hộ !

Hotline: 0983126918